

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.27 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.20-30.30

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.27 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.28 แนวโน้มอ่อนค่า จากธนาคารกลางเข้าดูแลใกล้ชิด และมีความเสี่ยงว่าเงินบาทอาจอ่อนค่า ถ้าปัญหาการเมืองภายในประเทศร้อนแรงขึ้น คาดกรอบวันนี้ 30.20-30.30

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.27 แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทมีผู้ส่งออกทยอยขายเงินดอลลาร์หลังจากที่บาทอ่อนค่าลง

แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าลงได้ เนื่องจากธนาคารกลางกำลังดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่มีความเสี่ยงว่าเงินบาทอาจอ่อนค่า ถ้าปัญหาการเมืองภายในประเทศร้อนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์

คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.20-30.30 บาท/ดอลลาร์

ในช่วงคืนที่ผ่านมาดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 0.8% เช่นเดียวกับ Euro Stoxx 50 ที่ปิดตัวในแดนบวก 0.6% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลง 2bps มาที่ระดับ 1.86% สวนทางกับบอนด์ยีลด์เยอรมันที่ปรับตัวขึ้น 2.8bps และราคาทองคำที่ย่อตัว 0.3%

ทั้งนี้ ภาพตลาดการเงินในปัจจุบัน เกิดจากที่นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องสงครามในตะวันออกกลางมาก ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่า จะจบอย่างสงบสุข ส่งผลให้ตลาดเคลื่อนไหวในเชิงบวก ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จะเกิดขึ้นต่อเนื่องทันทีหลังสัญญาณรอบแรกหาข้อตกลงได้ช่วงกลางเดือนนี้

สำหรับประเด็นความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดกับตัวเลขเศรษฐกิจ โดยล่าสุดเงินเฟ้อในจีนทรงตัวที่ 4.5% ปรับตัวลงเป็นเดือนแรกในรอบ 11 เดือน ขณะที่ผู้ซื้อปรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสหรัฐก็ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 2.14 แสนตำแหน่งในสัปดาห์ก่อน ย้ำว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่สดใส

ด้านของตลาดเงิน วันนี้เชื่อว่า จะแกว่งตัวในกรอบแคบลง เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ น่าจะรอจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงค่ำ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.43 วันนี้ 97.45

\*วันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,413.58 ล้านบาท

\*วันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,442.15 ล้านบาท

\*ขปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันนี้ 30.305 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้